

ผู้ชายไทย เป็นสุขภาพบุรุษมากที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ออกเฉียงใต้



ผลสำรวจคนโสดประจำปี 2561 ชี้ว่า ผู้ชายไทยมีความเป็นสุขภาพบุรุษต่อผู้หญิงขณะออกเดท มากกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

MeetNLunch บริษัทจัดหาคู่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดทำแบบสำรวจคนโสดประจำปี 2561 จากคนโสดจำนวนกว่า 1,410 คน ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฮ่องกง พบว่า ผู้ชายไทยจำนวน 61% ตอบว่าเห็นด้วยกับการที่ ฝ่ายชายเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายของเดทแรก ในขณะที่รองลงมาคือ มาเลเซีย 56% สิงคโปร์ 54% ฮ่องกง 53% และ อินโดนีเซีย 45% ซึ่งการที่ฝ่ายชายออกค่าใช้จ่ายในเดทแรกให้ฝ่ายหญิงนั้น ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสากลที่แสดงถึงความเป็นสุขภาพบุรุษของฝ่ายชาย

ในขณะเดียวกัน ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน แนวโน้มการใช้บริการหาคู่ออนไลน์ก็มีมากขึ้น จากการสำรวจพบว่า คนโสด 70% เคยใช้แอปหาคู่มาก่อน แต่คนโสดส่วนใหญ่ (61%) ก็ยังชอบการทำความรู้จักผู้คนใหม่ๆ ในที่สาธารณะมากกว่า

ทางด้านคนโสดที่ไม่เคยใช้แอปหาคู่ออนไลน์มาก่อนนั้น ให้เหตุผลว่า กังวลว่าจะพบกับคนหลอกหลวง (61%) และเคยได้ยินประสบการณ์ที่ไม่ดีจากคนอื่นมาก่อน (37%)

โดยประสบการณ์เชิงลบที่คนโสดเจอจากบริการหาคู่ออนไลน์มากที่สุด แบ่งเป็นตามเพศได้แก่

ผู้ชาย 33% “พบกับโปรไฟล์ปลอมหลายคนที่ไม่ได้มีตัวตนจริง” และ ผู้หญิง 35% “คุยกับหลายคน แต่ไม่มีผลลัพธ์อะไรเลย”

นอกจากนี้ ผลการสำรวจที่น่าสนใจอีกอย่างก็ต่อพฤติกรรมหาคู่ออนไลน์ คือ โดยรวมแล้วมีคนโสดเพียง 18% ที่ใช้เวลาในการสร้างโปรไฟล์ของตัวเองให้ดิบจนแอปหาคู่ ในขณะที่ 60% ยอมรับว่าต้องการอ่านโปรไฟล์ฝ่ายตรงข้ามอย่างละเอียด ก่อนจะตัดสินใจว่าคนนั้นน่าสนใจหรือไม่

คุณนิกกี อัครวร, ผู้ก่อตั้งบริษัท MeetNLunch กล่าวว่า “จากผลการสำรวจพบว่าคนโสดจำนวนมากกำลังหาคู่ออนไลน์ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือพวกเขาไม่สนใจที่จะใช้เวลาหรือความพยายามในการเขียนโปรไฟล์ของตัวเองให้ดูดี แต่กลับคาดหวังว่าคนอื่นจะใช้เวลาสร้างโปรไฟล์ให้ละเอียด”

คุณนิกก็ กล่าวต่อว่า “แม้จะมีคนใช้บริการหาคู่แบบออนไลน์มากขึ้น แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ในระยะยาวของบางคนได้ ทำให้คนโสดหลายคนเลือกที่จะมาใช้บริการจัดหาคู่แบบออฟไลน์ของ MeetNLunch มากขึ้น เพราะเรามีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพในการหาคู่ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และช่วยกำจัดอุปสรรคที่คนโสดอาจจะเจอในชีวิตจริงได้”

หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของ บริการจัดหาคู่แบบพรีเมียม สามารถชมได้ที่:

www.meetnlunch.com

หรือ ดูคลิปขั้นตอนการเป็นสมาชิกที่